



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 30 พฤษภาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. คณะรัฐมนตรี APTERR เตรียมเพิ่มเงินทุนดำเนินงานสำรวจข้าวฉุกเงิน...	ไทยโพสต์
2. คณะรัฐมนตรี APTERR เตรียมเพิ่มเงินทุนดำเนินงานสำรวจข้าวฉุกเงิน...	มติชน
3. สศก.ดึงเทคโนโลยี'Big Data'เก็บข้อมูลเกษตรแบบเรียลไทม์	สยามรัฐ
4. กษ.ดัน'สระแก้ว'เป็นเมืองโคบาล	เดลินิวส์
5. เกษตรฯเร่งสร้างปัญหาหนี้เกษตรกรกรคลอด4อนุฯขับเคลื่อน...	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย	มติชน
7. ตื่นทำยุทธศาสตร์พัฒนาโคนม ดึง"มนต์นมสด"ร่วมด้วยช่วยกัน	ไทยรัฐ
8. ภาพข่าว: มอบปัจจัยการผลิต	เดลินิวส์
9. คอลัมน์ แจงสี่เปี้ย: พต.จัดประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5...	แนวหน้า
10. เร่งจัดการ'หนอนหัวดำ'เตือนเจ้าของสวนตัดทางใบมะพร้าว-เผาทำลาย	แนวหน้า
11. สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นตั้งกองทุนฟื้นฟูกิจการ...	พิมพ์ไทย
12. กรมการข้าวจับมือ "ภาคเอกชน-ชาวนา" เตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ...	มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จาก หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์  
หัวข้อ : คณะรัฐมนตรี APTERR เตรียมเพิ่มเงินทุนดำเนินงานสำรองข้าวฉุกเฉิน...

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560  
ฉบับที่ : 7508 หน้า : 17

## คณะมนตรี APTERR เตรียมเพิ่มเงินทุนดำเนินงานสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3

**นางสาวจรีया สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ในฐานะคณะมนตรี APTERR ของไทย เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะมนตรีองค์การสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR Council) ครั้งที่ 5 ณ เมืองบาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ว่า การประชุมคณะมนตรีองค์การสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม หรือ APTERR ประกอบด้วย 10 ประเทศในอาเซียน บวกประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานปี 2560 หรือ action plan การประชุมในครั้งนี้วาระสำคัญคือการพิจารณาเรื่องการบริหารสำนักงานเลขานุการ APTERR ที่ตั้งอยู่ภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเทศไทย และการบริหารเงินกองทุน APTERR ที่แบ่งเป็นทุนดำเนินการและทุนดำเนินงาน

โดยแต่ละประเทศสมาชิกมีข้อผูกพันในการบริจาคเงินเข้ากองทุนตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ แต่ด้วยเงินกองทุนที่มีอยู่จะสามารถใช้ในการบริหารจัดการได้ไม่เกิน 3 ปีต่อจากนี้ ที่ประชุมคณะมนตรีจึงมีความเห็นให้เพิ่มทุนดำเนินการ

เพื่อให้การบริหารจัดการ APTERR ดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เห็นพ้องกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ในการเพิ่มเงินบริจาคให้กองทุน APTERR เพื่อเป็นเงินทุนดำเนินงาน จำนวน 8,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับใช้สนับสนุนกองทุน และให้สำนักเลขานุการ APTERR สามารถดำเนินงานหรือกิจกรรมของ APTERR ต่อไปได้ อีกทั้งเป็นการแสดงความตั้งใจของไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอประเด็นผลการศึกษาของ ADB ที่เสนอให้ตั้งโกดังสำรองข้าวจริงในประเทศไทยในรูปแบบของโกดังระดับภูมิภาคเชื่อมโยงกับโกดังของประเทศที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งไทยได้แสดงท่าทีว่า ผลการศึกษายังมีรายละเอียดไม่เพียงพอ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหารโกดังกลาง และปริมาณข้าวที่สำรองจริงในแต่ละช่วงเวลา จึงเสนอให้สำนักเลขานุการ APTERR หาแนวทางการศึกษาในรายละเอียดต่อไป ประกอบกับเงินกองทุนมีข้อจำกัดควรนำมาใช้เพื่อการบริหารสำนักงานตามแผนปฏิบัติงานเดิมให้สำเร็จลุล่วงก่อน.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : คณะรัฐมนตรี APTERR เตรียมเพิ่มเงินทุนดำเนินงานสำรองข้าวฉุกเฉิน...

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ฉบับที่ : 14324 หน้า : 7

## คณะมนตรี APTERR เตรียมเพิ่มเงินทุนดำเนินงานสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3

**นางสาวจรีया สุทธิโชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ในฐานะคณะมนตรี APTERR ของไทย เปิดเผยถึงผลการประชุม คณะมนตรีองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR Council) ครั้งที่ 5 ณ เมืองบาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ว่า การประชุม คณะมนตรีองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม หรือ APTERR ประกอบด้วย 10 ประเทศในอาเซียน บวกประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานปี 2560 หรือ action plan การประชุมในครั้งนี้วาระสำคัญคือการพิจารณาเรื่องการบริหารสำนักงาน เลขาธิการ APTERR ที่ตั้งอยู่ภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเทศไทย และการบริหารเงินกองทุน APTERR ที่แบ่งเป็นทุนดำเนินการ และทุนดำเนินงาน

โดยแต่ละประเทศสมาชิกมีข้อผูกพันในการบริจาคเงินเข้ากองทุน ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ แต่ด้วยเงินกองทุนที่มีอยู่จะสามารถใช้ในการ บริหารจัดการได้ไม่เกิน 3 ปีต่อจากนี้ ที่ประชุมคณะมนตรีจึงมีความเห็นให้ เพิ่มทุนดำเนินการเพื่อให้การบริหารจัดการ APTERR ดำเนินการต่อไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เห็นพ้องกับประเทศ สมาชิกอื่นๆ ในการเพิ่มเงินบริจาคให้กองทุน APTERR เพื่อเป็นเงินทุน ดำเนินงาน จำนวน 8,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับใช้สนับสนุนกองทุน และให้สำนักเลขาธิการ APTERR สามารถ ดำเนินงานหรือกิจกรรมของ APTERR ต่อไปได้ อีกทั้งเป็นการแสดง ความตั้งใจของไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดความ มั่นคงด้านอาหารในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอประเด็นผลการศึกษาของ ADB ที่เสนอให้ตั้งโกดังสำรองข้าวจริงในประเทศไทยในรูปแบบของโกดังระดับ ภูมิภาคเชื่อมโยงกับโกดังของประเทศที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งไทยได้แสดง ทำที่ว่า ผลการศึกษายังมีรายละเอียดไม่เพียงพอ โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย ในการบริหารโกดังกลาง และปริมาณข้าวที่สำรองจริงในแต่ละช่วงเวลา จึงเสนอให้สำนักเลขาธิการ APTERR หาแนวทางศึกษาในรายละเอียด ต่อไป ประกอบกับเงินกองทุนมีข้อจำกัด ควรนำมาใช้เพื่อการบริหาร สำนักงานตามแผนปฏิบัติงานเดิมให้สำเร็จลุล่วงก่อน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อ : สศก.ดึงเทคโนโลยี'Big Data'เก็บข้อมูลเกษตรแบบเรียลไทม์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ฉบับที่ : 23409 หน้า : 12

## สศก.ดึงเทคโนโลยี'Big Data' เก็บข้อมูลเกษตรแบบเรียลไทม์

**สศก.:** นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการวางแผนการผลิตด้านการเกษตรจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลายวิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สศก.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ โดยปี 2559 ที่ผ่านมาระบบเกษตรฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ซึ่งให้ความร่วมมือทางโครงสร้างพื้นฐานทางระบบคอมพิวเตอร์ มีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ให้คำแนะนำในการตรวจสอบชำระข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลเกษตรกรกลางที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

นายคมสัน กล่าวว่า สศก. ได้รับผิดชอบในการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลเกษตรกรกลางดังกล่าวมาใช้ร่วมกับคลังข้อมูลสถิติการเกษตรและการวิเคราะห์นำเสนอด้วยระบบ Business Intelligence ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วในปีที่ผ่านมา และในปี 2560 ได้ขยายฐานข้อมูลด้วยการนำข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมหม่อนไหม กรมการข้าว และกรมอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทุกสาขาการเกษตร ซึ่งจะได้ฐานข้อมูลเกษตรกรกลางที่สมบูรณ์ นำมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Big Data Analytics) ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนการผลิตมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและนำมาใช้ในเชิงนโยบายด้านการเกษตร ทำให้คาดการณ์ล่วงหน้าและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในอนาคต



## กษ.ต้น'สระแก้ว'เป็นเมืองโคบาล

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร เปิดเผยว่า เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาของบกลางประมาณ 1 พันล้านบาท ดำเนินโครงการโคบาลบูรพา ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ จ.สระแก้ว ซึ่งที่ดินไม่เหมาะกับการปลูกข้าวปลูกพืช ปรับเปลี่ยนมาเป็นอาชีพปศุสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ โดยจะดำเนินการในรูปแบบของธนาคารสินค้าเกษตรและส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้ จ.สระแก้ว เป็นเมืองแห่งปศุสัตว์ เป้าหมายโค 30,000 ตัว โดยมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 6,000 ราย โดยพื้นที่สระแก้วเป็นจังหวัดที่ไม่มีแหล่งน้ำสำคัญ เกษตรกรปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ำ 400 กก.ต่อไร่ ขายแล้วกำไรไม่ถึง 400-500 บาท ต่อต้นต่อรอบการผลิต จึงผลักดันให้เลี้ยงปศุสัตว์ทดแทนเพื่อสร้างอาชีพยั่งยืน

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า โครงการนี้จะมี 5 กิจกรรมคือ 1.โครงการส่งเสริมการผลิตแม่โคเนื้อให้เกษตรกรที่เข้าโครงการเลี้ยงแม่โคเนื้อรายละ 5 ตัว และส่งคืนลูกโคตัวเมียอายุ 10 เดือน ให้เกษตรกรในโครงการต่อไปวงเงิน 900 ล้านบาท 2.โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย รายละ 32 ตัว และคืนลูกแพะเมียอายุ 6 เดือน ให้โครงการวงเงิน 13 ล้านบาท 3.โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์แทนพืชรายได้น้อย เป้าหมาย 1 แสนไร่ ระยะแรก 40,000 ไร่ งบ 80 ล้านบาท 4.โครงการส่งเสริมโรงฆ่ามาตรฐานจีเอ็มพี 1 แห่ง งบประมาณ 34 ล้านบาท 5. ส่งเสริมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ตั้งสหกรณ์โคบาลบูรพา 1 แห่ง โดยใช้งบปกติของโครงการเกษตรแปลงใหญ่ของแต่ละกรม โดยจะดำเนินการในพื้นที่ อ.โคกสูง อ.วัฒนานคร ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน เป็นเมืองโคบาลแหล่งใหญ่ของประเทศ เพื่อลดการนำเข้าโคเนื้อจากต่างประเทศ.

# เกษตรฯเร่งสร้างปัญหาหนี้เกษตรกร

## คลอต4อนุฯขับเคลื่อน-ตั้ง'สมยศ'นั่งเลขาธิการกองทุนฟื้นฟู

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2560 เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ 180 วัน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเป็นอันดับแรก ตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของคณะกรรมการเดิมทั้ง 3 ชุด คือ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร

ดังนั้น เพื่อเร่งรัดการดำเนินการตามเป้าหมายข้างต้น ที่ประชุมจึงได้มีมติแต่งตั้งนายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ 4 คณะ คือ 1.คณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกรกรณีเร่งด่วน มีปลัด



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

กระทรวงการคลัง เป็นประธาน รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นเลขานุการ 3. คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเลขานุการ 4.คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณปี 2560 และ 2561 มีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นเลขานุการ

สำหรับกรอบแนวทางการทำงานของทั้ง 4 คณะนั้น สองคณะแรก จะดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลหนี้ และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดการหนี้สินของเกษตรกร ส่วนอีกสองคณะจะดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและปรับแก้ไขกฎหมายของกอง

ทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมถึงงบประมาณของกองทุน ซึ่งทั้ง 4 คณะ จะกลับไปจัดทำข้อมูล กรอบแนวทางตามอำนาจหน้าที่ที่ทั้งการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและการปรับปรุงกฎหมาย มาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจในการประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือนตามระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุดนี้ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการถึงเดือนธันวาคม 2560

“ข้อมูลทะเบียนหนี้เกษตรกรปัจจุบันพบว่า มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 512,889 ราย มูลหนี้ 84,710 ล้านบาท ซึ่งเกษตรกรรายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการจัดการหนี้เบื้องต้นที่ได้สำรวจเบื้องต้นแล้วมีประมาณ 2,631 ราย ซึ่งก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้น คณะอนุกรรมการ ที่ตั้งขึ้นข้างต้นก็ต้องไปสำรวจตรวจสอบข้อมูลหนี้ของเกษตรกรแต่ละรายว่าเข้าข่าย หลักเกณฑ์ หรือมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง เพราะรายละเอียดมีความแตกต่างกัน เพื่อกลับมาเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการ ชุดเฉพาะกิจที่มีผมเป็นประธานอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและปรับแก้ไขกฎหมายของกอง

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 30 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 40 ฉบับที่: 14324

Col.Inch: 12.20 Ad Value: 13,420

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย

หน้า: 7(ล่างขวา)

PRValue (x3): 40,260

คลิป: ชาว-ดำ



## ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย

นางสาวชุตินา บุญประภัสร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อเร็วๆ นี้



## ดันทำยุทธศาสตร์พัฒนาโคนม ดึง “มนต์นมสด” ร่วมด้วยช่วยกัน

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย หลังการประชุมคณะกรรมการ โคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ว่า มิลค์บอร์ดเตรียมเสนอแผนยุทธศาสตร์พัฒนา โคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2560-2569) ซึ่งถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับแรกของไทย ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบภายในเดือน ก.ค.2560 โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าหมายให้องค์กร โคนมมีกำไรไม่น้อยกว่า 80% เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเฉลี่ย 5% ต่อปี เพิ่มผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 4% ต่อปี เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์นม ไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี และเพิ่มอัตราการบริโภคนมภายในประเทศ เฉลี่ย 4% ต่อปี หรือมากกว่า 20 ลิตรต่อคนต่อปี

นอกจากนี้ ยังเตรียมหารือกับกระทรวงพาณิชย์ ถึงแนวทางการสร้างแบรนด์กลางนมโรงเรียนใหม่ เพื่อแก้ปัญหาต้นทุนดิบปั่นตลาด ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงปิดเทอม รวมทั้งเตรียมหารือกับผู้ประกอบการร้านนม อาทิ มนต์นมสด นมโจ เป็นต้น ให้มาช่วยพัฒนาสหกรณ์โคนม สามารถจัดตั้งร้านขายนมสดตามชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึง และเพิ่มการบริโภคนมภายในประเทศ รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้สหกรณ์โคนม อีกทั้งยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และองค์กรโคนม ให้มีการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ และการเสริมการบริโภคนม การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม อาทิ ชีส นมผง โยเกิร์ต เป็นต้น.





☑ มอบปัจจัยการผลิต...นางสาวเบญจพร ชاکรานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วย นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงดินแก่ นางอภิญญา มนัส เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันก่อน

## พต.จัดประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 'ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ยสู่...เกษตร 4.0'



กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ จัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ ทั่วประเทศ ใช้เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในสาขาวิชาด้านดินและปุ๋ย ส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นเวทีอภิปรายเสวนา สร้างความรู้และความเข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ยสู่เกษตร 4.0 ที่มีเป้าหมายการพัฒนาการเกษตรของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันภายใต้กระแส

การเปลี่ยนแปลงของโลก และมีการบริหารจัดการทรัพยากรดินที่มีความสมดุลและยั่งยืน

การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่เกษตร 4.0" ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราบาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเข้ามาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 จากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาบทความและแจ้งผู้ส่งผลงานแก้ไข ภายใน 15 กรกฎาคม-30 มิถุนายน พร้อมกับแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานภาคบรรยายและนิทรรศการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน 15 กรกฎาคม 2560 โดยผลงานที่จะนำเสนอภาคบรรยาย จะต้องส่งทั้งบทคัดย่อและเรื่องเต็มสำหรับผลงานที่จะเสนอนิทรรศการ จะต้องส่งบทคัดย่อ หรือส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ในกรณีที่มีความประสงค์ให้ลงพิมพ์ผลงานในเอกสารประกอบการประชุม (proceeding) สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [http://www.1dd.go.th/WEB\\_NSFC/index.htm](http://www.1dd.go.th/WEB_NSFC/index.htm)

## เร่งจัดการ'หนอนหัวดำ' เตือนเจ้าของสวนตัดทางใบมะพร้าว-เผาทำลาย

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจเกษตรกรในพื้นที่พบการระบาดของศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ทั้ง 29 จังหวัด ตามโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะมาตรการแรก คือ การตัดทางใบและเผาทำลาย ที่เรียกว่าวิธีกล ซึ่งเป็นมาตรการที่เจ้าของสวนมะพร้าวสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อพบการระบาดของหนอนหัวดำ ซึ่งเกิดการทำลายจากทางใบด้านล่างหากพบหนอนหัวดำจำนวนมากและพบร่องรอยการทำลายมากกว่า 50% ใช้มีดที่คมตัดให้ต่ำกว่าใบย่อยลงมาเล็กน้อย เพื่อให้เหลือโคนทางใบเอาไว้ จากนั้นให้นำไปเผาทำลายทันที โดยสุ่มเป็นกองเล็กๆ ระหว่างต้นมะพร้าวให้กระจายไปทั่วทั้งสวน วิธีการดังกล่าวจะช่วยลดจำนวนประชากรของไข่ ตัวหนอน และดักแด้ของหนอนหัวดำที่เกาะอยู่ทางใบ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การตัดทางใบมะพร้าวและเผาทำลายนั้น ยังส่งผลดีในทางอ้อมอีก 6 ประการ ได้แก่ 1.สามารถกำจัดไข่ ตัวหนอน และดักแด้ ที่ติดอยู่กับทางใบ 2.ควันไฟ



จากการเผาจะไล่แมลงศัตรูหนอนหัวดำ 3.ควันไฟเป็นตัวกระตุ้นให้มะพร้าวออกจั่นได้ดี ทำให้ผลดก 4.ขี้เถ้าถ่านที่ได้จากการเผาจะเป็นการเพิ่มธาตุโปแตสเซียมในดิน 5.ทำให้สวนมะพร้าวสะอาด ลดการระบาดของด้วงแรดมะพร้าว ทำลายแหล่งวางไข่ 6.ลดการระบาดของด้วงงวง หรือด้วงไฟ ซึ่งมาตรการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ในครั้งนี้ มุ่งเน้นใช้วิธีผสมผสานแบบครอบคลุมทุกพื้นที่ที่พบการระบาดอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญคือต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะเกษตรกรและเจ้าของพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยของหนอนหัวดำ เพื่อร่วมกันตัดวงจรหนอนหัวดำให้สิ้นซาก จะได้ไม่กลับมาสร้างปัญหาอีกในอนาคต



## สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นตั้งกองทุนฟื้นฟูกิจการ



# เยียวยาสมาชิกที่เดือดร้อน แฉดำเนินคดีจนท.มีเอี่ยว

กรมส่งเสริมสหกรณ์แฉความคับขันแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นจำกัด ขณะนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์เจ้าหนี้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการย้ายประชุมอีกครั้ง 2 มิ.ย.2560 นี้ ส่วนทรัพย์สินที่ DSI หรือป.ป.ง.อายัดไว้ นั้น ไม่สามารถนำมาใช้ได้ ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายก่อน

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยกรณีที่มีสื่อต่างๆ นำเสนอข่าวเกี่ยวกับนายไพบูลย์ นิตติตะวัน ประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป อดีต ส.ว. และส.ปช. จะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี กรณีความเดือดร้อนและเสียหายของประชาชนที่ฝากเงินและฝากลงทุนในกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด โดยมีข้อเสนอระบุว่าปัญหาเกิดจากหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำการผิดต่อหน้าที่ ซึ่งภาครัฐต้องให้การเยียวยาแก่ประชาชนผู้เสียหาย โดยเห็นว่าควรจะมีการจัดตั้ง "กองทุนเยียวยาประชาชนผู้เสียหายจากการฝากเงินและฝากลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด" เพื่อนำเงินที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปป.ง.) ยึดมาได้ คืนให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนั้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลสหกรณ์ดังกล่าว มิได้มีเจตนาที่จะผ่านมาให้หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของสมาชิกและสหกรณ์ผู้ฝากเงิน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแล้วเห็นว่าสหกรณ์ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากเหตุสมาชิกถอนเงินฝากและลาออกเพื่อรับค่าหุ้นคืน และการฟ้องร้องและบังคับคดีโดยเจ้าหนี้ รวมถึงลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืน ทำให้สหกรณ์ไม่อาจดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ จนยากแก่การฟื้นตัวและ

แก้ไขปัญหา จึงเห็นควรเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และให้สหกรณ์ได้รับความคุ้มครองจากการเรียกคืนหนี้ของเจ้าหนี้ โดยบรรดาเจ้าหนี้ของสหกรณ์ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดกลุ่มเจ้าหนี้ แยกเป็นกลุ่มเจ้าหนี้เงินฝากและกลุ่มเจ้าหนี้เงินทุน และจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการที่ผ่านการเห็นชอบจากเจ้าหนี้ทั้งหลายแล้ว เสนอต่อศาลได้พิจารณาเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ทั้งนี้ ทางสหกรณ์ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม นี้ ณ อาคารยุทธาวเอร์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ชุดใหม่ ซึ่งเป็นไปตามวาระ และจะแจ้งผลการดำเนินงานให้สมาชิกสหกรณ์และเจ้าหนี้ได้รับทราบในที่ประชุมดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 ชุด เพื่อดำเนินการพิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งได้แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยให้สหกรณ์เจ้าหนี้ทั้งหลายมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ และกำหนดจัดประชุมหารืออีกครั้งในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เพื่อนำข้อสรุปไปหารือกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามโครงการฯ ต่อไป สำหรับการจัดตั้งกองทุนเยียวยาฯ ตามข้อเสนอแนะ ขอชี้แจงว่าทรัพย์สินที่ดีเอสไอ หรือป.ป.ง.อายัดไว้ นั้น ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้ เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ส่วนกรณีความเสียหายที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนั้น ได้มีผู้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อศาลปกครองแล้ว รวมถึงดีเอสไอได้ส่งเรื่องให้สำนักงานปปช.พิจารณาแล้ว ดังนั้น หน่วยงานที่มีอำนาจจึงเป็นผู้ดำเนินการชี้ขาดในเรื่องดังกล่าว

## กรมการข้าวจับมือ "ภาคเอกชน-ชาวนา" เตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 5 มิ.ย.

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยมาอย่างยาวนาน ในภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นชาวนา และใช้พื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด แต่ผลผลิตข้าวไทยส่งออกสร้างรายได้กว่า 200,000 ล้านบาท และข้าวไทยมีคุณสมบัติโดดเด่น เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ อาชีพชาวนาจึงมีคุณค่ากับวิถีชีวิตและสังคมไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับการยกย่องว่ามีความสำคัญเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ข้าวและชาวนาควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับยุวชนชาวนา ซึ่งเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวในอนาคต

ดังนั้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ โดยแยกออกจากวันพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นวันเกษตรกร โดยถือวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งสองพระองค์ได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนาหลังตึกชาวเกษตรกลางบางเขน ซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อชาวนาสยามและชาวไทย และเป็น

วาระสำคัญต่อกิจกรรมข้าวไทย

ในโอกาสที่วันข้าวและชาวนาแห่งชาติได้เวียนมาครบรอบอีกปี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเตรียมจัดงานระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน โดยกรมการข้าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในวันที่ 3 มิถุนายน เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชานำชาวนาสู่ยุค 4.0" โดยมีกิจกรรมหลากหลายตลอด 3 วันเต็ม ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรชาวนา ทั้งด้านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจด้านข้าว นิทรรศการทางวิชาการ การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม การแสดงทางวัฒนธรรมด้านข้าว เพื่อเป็นเวทีให้ชาวนาได้คิดแสดงออกถึงความสำคัญของข้าวที่ผูกพันกับวิถีชีวิต การจัดพิธีบูชาแม่โพสพซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งข้าวที่คอยดูแล ปกป้องรักษาต้นข้าวให้อุดมสมบูรณ์ การประกวด แข่งขัน สาธิต การออกร้านจำหน่ายและรับชมวิทยากร เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพทำนาได้ จึงขอเชิญชวนเยาวชน ชาวนา และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมร่วมงาน และรู้จักข้าวไทยในมิติต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กรมการข้าวได้จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติกระจายในระดับภูมิภาคอีก 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน ได้แก่ ภาคกลาง ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาคเหนือ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และภาคใต้ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง